



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๔๐๖,๓๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หญิงสาวผู้เพียบพร้อมทั้งใจและแดด

Alt Citizen

เรื่อง : พงศ์ ทรัพย์ไพศาล
ภาพ : วีระพงศ์ วงศ์ปรีดี

สาววัยใสกำลังเดินสวยๆ มาพร้อมกับต้นแคคตัส (CACTUS) หรือที่เราๆ เรียกติดปากว่าต้นกระบองเพชร เธอนำแคคตัสที่ปลูกมาเตรียมให้พร้อมก่อนวันที่เธอเองจะจัดงานเวิร์กช็อปครั้งแรก เพื่อให้ความรู้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องต้นไม้ที่เธอหลงใหล

แป้ง-ปาววณ สีนาคลวัน วัย 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากจะเชี่ยวชาญเรื่องของต้นกระบองเพชร เธอยังเป็นทั้งนักเขียนหนังสือมือใหม่นักวาดรูปมือฉกาจ เป็นผู้หญิงง่ายรูปสวย และที่สำคัญทุกสิ่งที่เป็นได้รวบรวมไว้ในหนังสือชื่อหวานๆ อย่าง “CACTUS Lover แต่เธอผู้ตกหลุมรักแคคตัส” ที่สาวเจ้าตั้งใจทำขึ้นใช้เวลากว่าครึ่งปีเพื่อทำหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของต้นแคคตัสไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่การเริ่มเลี้ยงจนถึงการสร้างอุปชั่นเสริมตกแต่งต้นไม้เล็กๆ นี้ให้สวยงาม ซึ่งเธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีหนังสือเล่มแรกเป็นของตัวเองให้ฟังว่า

“คือมันเริ่มมาจากการที่เราอยากปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างไว้ในบ้าน แล้วก็เห็นว่าต้นกระบองเพชรมันสวยดี มันน่ารัก แล้วก็น่าจะเลี้ยงดูง่าย ก็เลยลองเอามาเริ่มเลี้ยง พอเลี้ยงไปก็รู้สึกสนุกกับมัน ช่วงแรกนี่วันๆ

หนูไม่ทำอะไรเลย คอยย้ายต้นกระบองเพชรเข้าหาแดดทั้งวัน (หัวเราะ) ก็เริ่มหัดเลี้ยงหาพันธุ์ใหม่ๆ มาเก็บสะสมไปเรื่อยๆ เรียกว่าช่วงนั้นบ้าเลย วันหยุดก็จะกลับบ้านที่อยุธยาไป





หลังจากพุดจอบเธอขึ้นไปตรงต้นกระบองเพชรที่ออกดอก ก่อนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถึงความภูมิใจที่ได้เห็น ซึ่งดอกของแคคตัสทั้งสวยและงามมีเสน่ห์ นี่เองคงเป็นสิ่งที่ทำให้สาวน้อยคนนี้ได้หลงใหลรักแคคตัส จนนำมาตั้งชื่อหนังสือเล่มแรกของตัวเอง **M**

หาซื้อต้นกระบองเพชรอยู่ตลอด ก็เลี้ยงมาเกือบปี คือ เลี้ยงจนคนในครอบครัวเลี้ยงตามด้วยเลย แมื่ก็ูเราเลี้ยงเยอะขนาดนี้ก็น่าจะลองขายดู”

เธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้การเลี้ยงแคคตัสของเธอเริ่มเป็นที่รู้จัก ด้วยความที่เธอสร้างอินสตาแกรมที่ชื่อว่า “Letlovegroww” เพื่อที่จะโชว์ต้นกระบองเพชรสวยๆ ของเธอ และแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนกดติดตามเกือบ 4,000 คน อีกทั้งยังมีผู้คนมากมายสนใจเข้ามาขอคำปรึกษาและขอซื้อต้นไม้อของเธอมากมายจนปลุกขายกันแทบไม่ทัน และด้วยความที่เธอเป็นคนทีละเอียดอ่อนทุกรายละเอียดของการปลูกและการเลี้ยง จึงทำให้ไม่นานนานสำนักพิมพ์เต็ปส์ก็ติดต่อชวนสาวหวานคนนี้เข้ามาพุดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะทำหนังสือกับสำนักพิมพ์

“คือตอนแรกที่ทำอินสตาแกรมขึ้น เราก็ตั้งใจทำเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการเปิดกว้าง โดยคิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่เราชอบ แล้วพอมีคนเข้ามาดูเยอะ เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วยังมีคนติดต่อมาให้ทำเป็นหนังสือ ก็ยิ่งตั้งใจที่เขาเห็นสิ่งที่เรารักน่าจะ เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ ก็เลยอยากลองทำดู แต่เมื่อมันเป็นหนังสือเล่มแรก แปะก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ แต่มันก็ดูท้าทายดี

“มันจะเป็นงานที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ และได้เรียนรู้กับมัน เมื่อมีโอกาสเข้ามา ก็อยากจะลองทำดู ก็เลยตัดสินใจลองมาเขียนหนังสือเรื่องนี้ พอเราทำจนเสร็จเป็นเล่ม เรา

ก็ภูมิใจนะที่ได้เขียนและได้วาดภาพประกอบเอง ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเราที่มีต่อแคคตัสให้คนอื่นอ่าน ก็พยายามทำหนังสือออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุด ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจากการขายต้นไม้อเราจะได้อะไรหนังสือเป็นของตัวเอง”

หลังจากรวบรวมข้อมูล เธอลงมือทำงานทุกอย่างในหนังสือ “CACTUS Lover แต่เธอผู้ตกหลุมรักแคคตัส” ทุกกระบวนการความใส่ใจตั้งแต่เก็บข้อมูล เขียนเนื้อหา คิดทริคใหม่ๆ มาเขียนเป็นข้อมูลให้แก่คนที่สนใจอยากเลี้ยงแคคตัส ถ่ายภาพ และเขียนภาพประกอบเป็นตัวการ์ตูนแสนน่ารัก เพราะด้วยความที่เรียนสายตรงด้านทัศนศิลป์ เธอจึงอยากเอาความชอบอีกทางมาผสมเข้ากับอีกความชอบ เพื่อทำให้เกิดเป็นความรักความเอาใจใส่ที่เธอมีให้กับหนังสือเล่มนี้ ก่อนจากกันสาวตาหวานพุดขายของด้วยน้ำเสียงน่ารักๆ ว่า

“แป้งอยากฝากหนังสือเล่มนี้ให้กับคนที่อยากเลี้ยงแคคตัสทั้งคนที่เพิ่งเลี้ยง หรือคนที่เลี้ยงอยู่ เพราะหนังสือเล่มนี้แป้งได้รวบรวมทุกอย่างตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการเลี้ยง การขยายพันธุ์ คือ มีข้อมูลที่ควรรู้มากมายแบบฉบับย่ออ่านง่าย แล้วท้ายเล่มก็จะมีดีไอวายเก๋ๆ ที่สามารถนำมาตกแต่งแคคตัสได้อีกด้วย แล้วภายในเล่มก็จะเต็มไปด้วยทริคมากมาย ยังไงฝากผลงานหนังสือเล่มแรกของแป้งไว้ด้วยนะคะ เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกับคนที่สนใจ”



